

หลักเกณฑ์การรายงานผลวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การรายงานผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ หมวด ๕ หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ข้อ ๑๗.๓ “การรายงานผลวิเคราะห์ให้รายงานได้เฉพาะสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนเท่านั้น และต้องระบุชื่อบุคคลผู้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง อากาศ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดินและน้ำใต้ดิน ในรายงานผลวิเคราะห์ด้วย” กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงจัดทำหลักเกณฑ์การแสดงผลข้อมูลที่เป็นในการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ชื่อห้องปฏิบัติการ และเลขทะเบียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ว-XXX หรือ ร-XXX

๒. ผู้รับรองรายงาน ดำเนินการโดยผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ว-XXX-ค-AAAA หรือ ร-XXX-ค-AAAA

๓. ผู้เก็บตัวอย่าง ดำเนินการโดยผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ว-XXX-ค-AAAA หรือ ว-XXX-จ-BBBBB

๔. วันที่เก็บตัวอย่าง ระบุวัน เดือน ปี ที่ทำการเก็บตัวอย่าง

๕. ระบุชนิดสารมลพิษและวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนฯ ซึ่งกำหนดไว้ในรายการเอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนฯ เท่านั้น

ชนิดสารมลพิษและวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ นอกเหนือจากรายการที่ได้รับขึ้นทะเบียนต้องแยกการรายงานให้ชัดเจนโดยไม่สามารถนำเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการรวมทั้งเลขทะเบียนของผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไปใช้ในการรายงานได้

๖. ระบุการจ้างเหมาช่วง (หากมี) โดยผู้รับจ้างเหมาช่วงที่เก็บตัวอย่างหรือวิเคราะห์สารมลพิษต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งมีขอบข่ายการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ

(การจ้างเหมาช่วง หมายถึงการมอบหมายให้ห้องปฏิบัติการอื่นเป็นผู้เก็บตัวอย่างและ/หรือวิเคราะห์สารมลพิษตามรายการที่ได้รับขึ้นทะเบียนแทนในกรณีห้องปฏิบัติการขาดศักยภาพชั่วคราว)

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงาน (รูปแบบการรายงานอาจแตกต่างกันขึ้นกับห้องปฏิบัติการกำหนด)

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท รั่ววิเคราะห์มลพิษ จำกัด เลขทะเบียน ว-๗๗๗


ผู้รับรองรายงาน นายวิชัย เตือนภัยโรงงาน เลขทะเบียน ว- ๗๗๗-ค-๒๓๔๕

ผู้เก็บตัวอย่าง นายสมดี รู้ทุกสิ่ง เลขทะเบียน ว- ๗๗๗-จ-๖๗๘๙

วันที่เก็บตัวอย่าง วัน / เดือน / ปี

ชนิดสารมลพิษ บีโอดี(BOD) หน่วย มก./ล.

วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 5 day BODTest, Membrane electrode method หรืออาจระบุเป็น SM 5210 B


(นางจินดา เตชะศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓